

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 29 ธันวาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15998

หน้า: 1 (ซ้าย), 5, 6

Col.Inch: 122.04 Ad Value: 134,244

PRValue (x3): 402,732

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ศักดิ์สยามรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ตั้งศูนย์เข้มลดเจ็บ-ตาย'ปีใหม่' 'มิตรภาพ'แน่น-7ล.คนเดินทาง

ศักดิ์สยามรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ตั้งศูนย์เข้มลดเจ็บ-ตาย'ปีใหม่'
'มิตรภาพ'แน่น-7ล.คนเดินทาง
ตร.เปิดศูนย์ป้องกัน-ลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งเป้า
เสียชีวิตไม่เกิน 388 คน-บาดเจ็บ 3,393 คน
ช่วงเทศกาลปีใหม่'65 เชียงใหม่จัดเคาต์ดาวน์
5 แห่ง (อ่านต่อหน้า 5)

ศักดิ์สยาม

ตร.เปิดศูนย์7วันควบคุมเข้ม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ธันวาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุและการจราจร ในช่วง 7 วันควบคุมเข้ม (หรือ 7 วันอันตรายเดิม) ซึ่งเทศกาลปีใหม่ 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งเป้าลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ยของสถิติอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ย้อนหลัง 3 ปี คือปีใหม่นี้จะต้องมีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 388 คน และบาดเจ็บไม่เกิน 3,393 คน มันจะควบคุมดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าประชาชนจะออกเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ประมาณ 7 ล้านคน ซึ่งพอๆ กับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยขาออกคาดว่ามียอดคนออกเดินทางหนาแน่นสุดในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งในวันที่ 30 ธันวาคม พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จะขึ้น ฮ. สํารวจและอำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยตัวเอง ส่วนขากลับ คาดว่าจะมีการเดินทางหนาแน่นที่สุดในวันที่ 3 มกราคม 2565

ศักดิ์สยามเปิดรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน "ปีใหม่ปลอดภัยโควิด-19 - ปลอดภัยลดอุบัติเหตุทางถนน" จัดโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมทั้งปล่อยแถวตำรวจรถไฟเพื่อปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถไฟกอนปฏิบัติงานที่นำขบวนรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพง โดยมีนาย

แพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ รายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ในช่วงปีใหม่นี้กระทรวงคมนาคมบูรณาการทั้งทางบก ราง น้ำ และอากาศ โดยยึดหลัก "เดินทางสะดวกปลอดภัย ห่างไกล COVID-19" ซึ่งประมาณการไว้ว่าจะมีปริมาณการเดินทางเข้า-ออกกรุงเทพมหานคร ด้วยรถยนต์ 8 ล้านคัน และระบบขนส่งสาธารณะ 1.7 ล้านเที่ยว เพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายโดยสะดวกและปลอดภัย ได้มอบนโยบายและสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมกำกับดูแลการให้บริการ มาตรฐานความปลอดภัย และแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในการเดินทางให้แก่ประชาชนล่วงหน้า

"นอกจากนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงถนนให้มีความสะดวกและปลอดภัย โดยการปิดจุดกลับรถจุดเสี่ยง ป้องกันอุบัติเหตุจากรถข้ามเกาะกลาง จัดทำป้ายเตือน พื้นที่ก่อสร้าง ทางโค้ง ทางแยกอันตรายให้ชัดเจน เผื่อระวังจุดตัดรถไฟกับถนน และคืนพื้นที่จราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย พร้อมเน้นย้ำรณรงค์สร้างการใส่ใจในประชาชน ใส่ใจตนเอง และใส่ใจต่อผู้ร่วมทาง รักษากฎจราจร ขับขี่อย่างมีน้ำใจ ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และที่สำคัญคือ เมาไม่ขับ และง่วงต้องพัก

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า กำชับหน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันอำนวยความสะดวกประชาชนเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564-4 มกราคม 2565 ระยะเวลารวม 7 วัน ตั้งเป้าหมายการดังนี้ 1.บริการระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงง่าย เพียงพอไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่โกงราคา ไม่ทิ้งผู้โดยสาร 2.ให้ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในคุณภาพของการให้บริการขนส่งสาธารณะ 3.กำกับและควบคุม ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4.บริหารจัดการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ให้ความสำคัญสองตัวและ

ไม่ติดขัด 5.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง และสั่งการเพิ่มเติมด้วยการเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

แคมเปญ7วัน7คลิป7หมื่น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังเปิดตัวแคมเปญ "7 วัน 7 คลิป 7 หมื่น" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันเป็นอาสาตำรวจ ตรวจตราการกระทำผิดกฎจราจรหรืออุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งจะมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้ส่งคลิปที่ได้รับคัดเลือก ในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่ 2565 จำนวน 7 คลิป ซึ่งแคมเปญดังกล่าวต่อยอดโครงการ "อาสาตำรวจ" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนส่งคลิปกล้องหน้ารถ หรือคลิปจากกล้องโทรศัพท์มือถือในช่วง 7 วันควบคุมเข้มขึ้นของเทศกาลปีใหม่ 2565 (29 ธันวาคม 64 ถึง 4 มกราคม 65) เพื่อรับเงินรางวัลคลิปละ 10,000 บาท

ชมไฟประดับเมืองเชียงใหม่

ที่ จ.เชียงใหม่ นายอัสนี บูรณ์ปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เผยถึงกิจกรรมเชียงใหม่เคาต์ดาวน์ 2022 เทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 30 ธันวาคมนี้ ถึง 1 มกราคม 2565 รวม 3 วัน ที่ช่วงทำแพว่า จุดเด่นของงานคือ ชมความงามไฟประดับเมือง อาทิ ช่วงทำแพ ถนนทำแพ ประตูช้างเผือก ประตูเชียงใหม่ ประตูสวนดอก ประตูห้วยยา และสะพานหัวเหล็ก พร้อมมีกิจกรรมถนนดนตรี และศิลปะ

"ได้กำหนดจุดคัดกรองเข้างาน 6 จุด และปิดถนนทำแพชั่วคราว ตั้งแต่แยกวัดแสนฝางจนถึงช่วงทำแพ คืนวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อร่วมกิจกรรมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ หรือเคาต์ดาวน์ โดยจำกัดผู้เข้าชมงานเพียง 100 คน แต่สามารถชมบรรยากาศไฟประดับเมืองได้ ส่วนถนนคนเดินตั้งแต่ช่วงทำแพจนถึงแยกตลาดสมเพชร ระยะทาง 200 เมตร มีร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมของที่ระลึกกว่า 40 ร้าน เพื่อเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอย โดยจำกัดผู้เข้าชมงานไม่เกิน 300 คน/รอบ โดยไม่มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สวมหมวก และรักษาระยะห่าง ผู้ร่วมงานต้องแสดงการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

เคาต์ดาวน์5แห่ง-สะพัดพันล.

พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ช่วงปีใหม่นี้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอย มีอุณหภูมิเฉลี่ย 6-10 องศา โดยเฉพาะดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง ดอยอ่างขาง อ.ฝาง

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 29 ธันวาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15998

หน้า: 1 (ซ้าย), 5, 6

Col.Inch: 122.04

Ad Value: 134,244

PRValue (x3): 402,732

คลิก: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ศักดิ์สยามรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ตั้งศูนย์เข้มลดเจ็บ-ตาย'ปีใหม่' 'มิตรภาพ'แน่น-7ล.คน...

โดยฟ้าหม่ปก อ.แม่ฮาย ห้วยน้ำดัง อ.แม่แตง และ
โดยสุเทพ อ.เมือง พร้อมท้องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน
อาทิ โป่งแยง อ.แมริม แม่ก่าปอง อ.แม่ฮอนเทพ
สเด็จ อ.ดอยสะเก็ด ซึ่งมีการจองที่พักกว่า 80%
ส่วนโรงแรมในตัวเมือง จองที่พักเพียง 50-60%
บางส่วนจองร้านอาหาร กัดอาคาร และรถเช่าด้วย

“ช่วงปีใหม่ มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 30
ธันวาคมถึง 3 มกราคมมีหน้า รวม 5 วัน มีการจัด
งานเคาต์ดาวน์ 5 แห่ง คือ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ช่วงท่าแพ ห้าง
เมญา และวันนิมมาน คาตมีนักท่องเที่ยวกว่า
50,000 คน มีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวในพื้นที่ 70% ต่าง
จังหวัด 30%” พล.ต.ต.ปชกกล่าว

อินทนนท์ฮิตเช็กอิน5.5พัน/วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ยังคงหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย
18 องศาเซลเซียส ในช่วงเช้า และอุ่นขึ้นแตะ 28
องศาเซลเซียส ในช่วงบ่ายก่อนที่จะกลับมามีเย็นขึ้น
อีกครั้ง โดยเช้านี้ที่ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง
สภาพอากาศยังคงหนาว วัดอุณหภูมิได้ 9 องศา
เซลเซียส ภายในเขตอุทยานแห่งชาติอินทนนท์
สูงสุด 15 องศาเซลเซียส

นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติ กล่าว ว่า ช่วงนี้นักท่องเที่ยวทยอยเข้า
พื้นที่แล้วเฉลี่ยกว่า 5,500 คนต่อวัน มีการวาง
มาตรการรองรับไว้เข้มข้น คือ นักท่องเที่ยวต้อง
ได้รับวัคซีนครบโดส (2 เข็ม) ยกเว้นในกรณีแอสต
ราเซนเนก้าและจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ต้องเข็ม
แรกมากกว่า 14 วัน หากนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนไม่
ครบโดส ต้องมีผลตรวจ ATK ที่ตรวจมาไม่เกิน
72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน มาแสดงก่อนการเข้าพัก

วังน้ำเขียวคึก-ที่พักใกล้เต็ม

ที่ จ.นครราชสีมา นายพงษ์เทพ มาลาชา
สิงห์ กรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาและ
ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำ
เขียว เปิดเผยว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวที่ อ.วัง
น้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในช่วงสงกรานต์ปลายปี
สุดคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดา หรือช่วงวันหยุด
สุดสัปดาห์ โดยเฉพาะตลาดไทยสามัคคีจำหน่าย
ของดี-ของฝากของ อ.วังน้ำเขียว มีนักท่องเที่ยว

(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 5

ศักดิ์สยาม

ใช้สิทธิคนละครึ่ง มาเลือกซื้อสินค้าเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์สดใหม่กันเป็นจำนวนมาก ในขณะที่

ยอดจองโรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ หรือแม้แต่จุด
กางเต็นท์ มีนักท่องเที่ยวจองกว่า 80% แล้ว
คาดว่าในช่วงใกล้เคาต์ดาวน์สงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ยาวไปถึงวัน
2 มกราคม 2565 จะมีนักท่องเที่ยวมาจองที่พัก
เต็ม 100% แน่แน่นอน

“ส่วนกิจกรรมอีเวนต์เคาต์ดาวน์สงกรานต์ปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ จะมีจัดเฉพาะที่เท่านั้น ซึ่งในโซน
วังน้ำเขียว จะจัดที่ ‘มอนทาน่าฟาร์ม’ ซึ่งผ่าน
การประเมินมาตรฐาน SHA Plus แล้ว โดยคาด
ว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ไม่ต่ำ
กว่า 20,000 คน ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ซึ่งจะ
ช่วยกระตุ้นเม็ดเงินให้สะพัดในพื้นที่ได้ไม่ต่ำกว่า
10 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เรื่องการแพร่ระบาดของ
ของไวรัสโควิด-19 และโอมิครอน ทุกภาคส่วน
ในอำเภอวังน้ำเขียว ได้ดำเนินมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคกันอย่างเข้มข้น” นายพงษ์เทพกล่าว

บขส.คาดเดินทางเพิ่ม30%

นายสัญญา ลักข์ วัฒนคุณลิขิต กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิด
เผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่
28-30 ธันวาคม 2564 และวันที่ 2-3 มกราคม
2565 บขส.คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารเดินทาง
เพิ่มขึ้นจากเทศกาลปีใหม่ 2564 ประมาณ 30%
จึงคาดการณ์ว่าในเที่ยวประหว่งวันที่ 28-30
ธันวาคม 2564 จะมีผู้โดยสารเดินทางประมาณ
วันละ 60,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส., รถ
ร่วม, รถตู้) ประมาณวันละ 4,700 เที่ยว ส่วนเที่ยว
กลับระหว่างวันที่ 2-3 มกราคม 2565 คาดว่ามีผู้
โดยสารใช้บริการประมาณวันละ 50,000 คน ใช้รถ
โดยสารประมาณ 4,500 เที่ยว ทั้งนี้ นับตั้งแต่ช่วง
เทศกาลคริสต์มาส ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม
2564 มีผู้โดยสารเดินทางไป-กลับ ประมาณวัน
ละกว่า 36,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส., รถ
ร่วม และรถตู้) ประมาณวันละกว่า 4,500 เที่ยว

นายสัญญา ลักข์กล่าวว่า บขส.ได้บูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยในการเดินทางตาม
นโยบายของนายศักดิ์สยาม อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม โดยร่วมกับกรมการค้า
ภายใน กำชับผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถานี
ขนส่งไม่ให้ขายโอกาสขึ้นราคาสินค้า และให้ติด
ป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน เพื่อมิ
ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบในการจำหน่ายสินค้า
และบริการ รวมทั้งร่วมกับกรมการขนส่งทาง
บก เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ
(ชั้วคราว) ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เพื่อให้
บริการรับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนไม่ได้รับ
ความปลอดภัย ถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการ

รถโดยสารสาธารณะ และยังได้ร่วมกับกอง
บังคับการตำรวจจราจร สน.บางซื่อ, สน.ตลิ่งชัน
และ สน.ทองหล่อ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้
บริการจัดการจราจรบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้
โดยสารกรุงเทพทั้ง 5 แห่ง เพื่อให้มีความคล่อง
ตัวและไม่ติดขัด

มิตรภาพแน่น-ขนส่งเหงา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการจราจร
บนถนนมิตรภาพ ช่วงเวลา 14.00 น. พบว่าถนน
มิตรภาพช่วงขาขึ้นมาจากกรุงเทพมหานคร มีรถ
สะสมไปปริมาณมาก เกิดการชะลอตัว และเคลื่อน
ตัวได้ช้า เป็นระยะทางยาวกว่า 20 กิโลเมตร
ตั้งแต่บริเวณ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จนถึงบริเวณ
หน้าฟาร์มโคมนโซคชัย ต.ชัยน้ำเย็น อ.ปากช่อง
และอีกจุดที่มีรถสะสมมากคือบริเวณใต้สะพาน
มอเตอร์เวย์ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง ซึ่งตำรวจ
ทางหลวงคอยอำนวยความสะดวกตลอดทาง แต่
ยังไม่มีการเปิดช่องทางพิเศษ ส่วนในสถานีขนส่ง
จังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 พบว่าบรรยากาศ
เป็นไปด้วยความเงียบเหงา โดยมีประชาชนเข้ามา
จองตั๋วรถโดยสารปรับอากาศสาธารณะ เพื่อเดิน
ทางกลับภูมิลำเนาค่อนข้างน้อยกว่าช่วงเทศกาล
ปีใหม่ที่ผ่านมา

นายประสันติ ขาวปลอด หัวหน้าสถานีขนส่ง
จังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 เปิดเผยว่า สาเหตุ
ที่ผู้โดยสารมาใช้บริการน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา
เนื่องจากส่วนใหญ่กลัวติดเชื้อโควิด-19 จึงเลือก
ที่จะเดินทางกลับด้วยรถยนต์ส่วนตัว ทำให้ผู้
ประกอบการรถโดยสาร จากเดิมที่เคยวิ่งรถอยู่
ประมาณ 250 เที่ยวต่อวัน ตอนนี้ต้องลดจำนวน
เที่ยววิ่งรถไปกว่า 70% เหลือประมาณ 70 กว่า
เที่ยวต่อวันเท่านั้น

ดร.เตรียมช่องทางพิเศษอีสาน

ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
จ.ขอนแก่น พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบุญ รอง
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พร้อมนายสุเทพ
มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วม
เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกการจราจรป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
ทางถนนและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคอีสาน
ตอนบน เข้าร่วมประชุมและรับทราบถึงแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน ตั้งแต่นั้นไม่
จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2565 อย่างพร้อมเพรียง

พล.ต.ต.ไพศาลกล่าวว่า ขณะนี้ปริมาณรถบน
ถนนมิตรภาพ เริ่มหนาแน่นและติดขัดในหลายจุด
ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา ดังนั้น แผนการ
รับมือปริมาณรถในเบื้องต้นได้กำหนดการเปิดช่อง

ทางพิเศษขาขึ้น ช่วง อ.พล ไร่ 1 ช่องทาง ระยะทาง ประมาณ 3 กม. ในการระบายรถ รวมทั้งการควบคุม สัญญาณไฟจราจร 3 จุดติดต่อกันในเขต อ.พล เพื่อให้การระบายรถเป็นไปอย่างคล่องตัวที่สุด

“แต่ยังคงมีข้อกังวลในจุดที่มีการซ่อมแซม ถนนคือที่ อ.น้ำพอง และเขตรอยต่อระหว่าง จ.ขอนแก่นกับ จ.อุดรธานี ที่เป็นการซ่อมแซมถนน มิตรภาพ ที่เป็นเส้นทางสายหลักของการเดินทาง ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานงานร่วมกันกับกรม ทางหลวงในการขอคืนผิวถนน และขอให้มีการ ปรับสภาพถนนให้เดินทางและสัญจรได้ เพื่อไม่ให้ เกิดรถติดสะสมและให้การระบายรถคล่องตัว ซึ่ง ตลอดทั้งวันในวันนี้ในทุกจุดที่มีการซ่อมแซมถนน จะมีการเร่งปรับพื้นที่และคืนช่องทางการจราจร ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อจัดการจราจรรองรับการเดินทาง ที่ขณะนี้เริ่มทยอยเดินทางกันอย่างต่อเนื่อง แล้ว” พล.ต.ต.ไพศาลกล่าว

ที่พักเมืองกาญจน์จองยาว

ที่ จ.กาญจนบุรี ดร.วรสุดา สุขารมณีย์ หรือ ดร.จ๊อบ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า แนวโน้มการท่องเที่ยวของ จ.กาญจนบุรี กำลังฟื้นตัวกลับมาดีอีกครั้ง หลังผ่านพ้นวิกฤต โควิด-19 โดยช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำ แควและงานกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564 จนถึงปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ จ.กาญจนบุรี จำนวนมาก จากข้อมูลพบว่าช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้ โรงแรม รีสอร์ท และที่พักต่างๆ ส่วนใหญ่มีอัตราการจองเข้ามามากกว่า 80-90% และบางแห่งถูกจองเต็ม 100% ไปจนถึงวันที่ 2 มกราคม 2565

“หลายอำเภอของ จ.กาญจนบุรี ได้จัดงาน เคาต์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 เช่นกัน อาทิ ที่ อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี มีการจัดงาน ‘มหัศจรรย์สะพานมอญ’ ลีลันสะพานไม้และสายน้ำ 30-31 ธันวาคม 64 นี้ ณ จุดชมวิวเทศบาลวัง กะ อ.สังขละบุรี สำหรับที่พัก เนื่องจากสังขละบุรี เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้ ห้องพัก 3,000 ห้อง ของโรงแรมที่พักในสังขละบุรี ถูกจองไว้เต็ม 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว” ดร.วรสุดากล่าว